



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562

เรื่อง

1. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: ลอตแรก
2. SPECIAL SCOOP: แฉพาราควอต'แบน'ยาก คนมีอำนาจตัวจริงกดปุ่มข้าราชการ....
3. ภาพข่าว: มอบนโยบายปี'2563
4. 'ธรรมนัส'ถกคณะอนุฯขับเคลื่อนด้านน้ำ
5. "สุริยะ" มอบ กพร. เตรียมพร้อมวัสดุดิบแร่ รองรับการก่อสร้างบีกโปรเจกต์....
6. ภาพข่าว: มอบนโยบายปี 2563
7. ความหวังเกษตรกรคนเลี้ยงไก่ไข่
8. "สุริยะ"สั่งหาแหล่งแร่หินรับก่อสร้างอีอีซี กพร.ได้ทีชงปลดล็อกที่ส.ป.ก.ท่าเหมือง
9. หนุน'สหกรณ์'เพิ่มมูลค่ายางพาราผืนกมขนาดมผลิต'กรวยยาง-แบรีเออร์'
10. ร.10ทรงเป็นองค์ปช. ที่ปรึกษาอนุรักษ์ช้างป่าฯ

สื่อ

แนวหน้า

- ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
มติชน
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: ลอตแรก

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14004 หน้า : 8 (ล่างซ้าย)



ลอตแรก

ในที่สุดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และปาล์มน้ำมันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ผ่าน ครม. จุลยฯ ใช้งบประมาณรวมกัน 2 พืชกว่า 3.4 หมื่นล้านบาท ยังแถมโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2562/63 มาอีกกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

โดยสรุปคือ ประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2562/63 ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ครั้วเดือนละไม่เกิน 40 ไร่ หรือชดเชยราคาเป็นจำนวนตันของข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ดังนี้

ข้าวหอมมะลิ ประกันที่ราคาตันละ 15,000 บาท ครั้วเดือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน และ ข้าวเหนียวตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน รัฐโดย ช.ก.ส. จ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ส่วนปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปีการผลิต 2562-2563 กำหนดราคาประกัน ดังนี้ ผลปาล์มทะเลาะ คุณภาพน้ำมัน 15% กิโลกรัมละ 4 บาท ณ หน่วยงานสกัดน้ำมันปาล์ม รัฐโดย ช.ก.ส. จ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิงผ่านบัญชีของเกษตรกร

สำหรับโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีนั้น เกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 500 บาท ครั้วเดือนละไม่เกิน 20 ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งให้ ช.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกร

ทั้ง 3 โครงการที่ว่ามานั้น ภารกิจหนักที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพราะเชื่อว่าจะต้องมีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียน หรือขอปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเดิม เพื่อจะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวอีกไกลหลาย

งานนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ธาราบุญ ธาราบรรณฯ จึงโศกดีไป เพราะถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสียแล้ว งานหนักตกอยู่กับผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่ที่มาแทน....ขอให้ท่านเข้มแข็งสมชื่อ...

ถ้าจะเปรียบก็คงเหมือนนวนิยายของโกวเล้ง เป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึก...และสามารถรบนี้ไม่ง่ายเลย

ไหนๆ ก็ไหนๆ ชุดถึงการโยกย้ายแล้ว ก็บอกกล่าวกันให้ครบถ้วน ครม. มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งสำคัญ จำนวน 7 ราย แทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 นี้ ขณะเดียวกันก็สิ้นเปลี่ยนหมุนเวียนด้วย

ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง 3 ท่าน คือ **คุณเดือน ทัศนาวิน สุวจิตต์ อินทรจิต และสุรเดช เตียวตระกูล** ซึ่งเจ็บป่วยพักรักษาตัวมาเป็นเวลานานหลายเดือน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 ท่าน คือ **วราภรณ์ พรหมพจน์ และ อานัติ วิเศษรจนา** ระดับอธิบดี 4 ท่าน คือ อธิบดีกรมการข้าว **ประสงค์ ประไพตระกูล** อธิบดีกรมหม่อนไหม **ศิริพร บุญชู** อธิบดีกรมประมง **อดิสร พร้อมเทพ** และ **เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จิรยา สุทธิไชยา**

กระทรวงเกษตรฯ โคร่งปลัดกระทรวง **มีศักดิ์ ภัคดิ้ง** ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง แทน **อดิสร พร้อมเทพ** ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้รองปลัดกระทรวงว่างลง 4 ตำแหน่ง ในลอตแรกนี้จึงมีการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง โหมทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย **วราวุธ ชูธรรมธัช อุมามร ทิมบุญทร ทิศาล พงศพิชญ์** ทั้ง 3 ท่าน มาจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง อีก 1 ท่าน คือ **ธาราบุญ ธาราบรรณฯ**

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นับเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงระดับรองจากปลัดกระทรวง พร้อมกันทั้งคู่คือนำหน้าใจแทนปลัดกระทรวง **อนันต์ สุวรรณรัตน์** เพราะอาจต้องรอให้รองปลัดฯ ที่มาจากผู้ตรวจราชการ ปรับตัว และศึกษางานที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆ สักพักก็จะเข้าหาเดินหน้าไปได้พร้อมๆ กัน ส่วนท่านที่มาจากอธิบดี คงจะลุยงานได้เร็วหน่อย เพราะเป็นฝ่ายมีอายุงานในพื้นที่มาอย่างโชกโชนอยู่แล้ว

นำหน้าใจอีกประการ คือ กรมการข้าวที่ตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง **สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์** ไปนั่งในตำแหน่งอธิบดี แทน **ประสงค์ ประไพตระกูล** ที่จะเกษียณอายุราชการงานของกรมการข้าว กำลังพัฒนาไปหลายด้านทั้งงานวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปข้าวและอาจรวมถึงด้านการตลาดด้วยจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศว่าที่อธิบดีสุดสาคร แม้จะเคยเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับข้าวมาก่อน แต่ก็ห่างเหินมานานมากจะปรับตัวได้ทันหรือไม่...อีกรั้วอยู่

การแต่งตั้งโยกย้าย 7 ตำแหน่งนี้ เป็นเพียงลอตแรก และผลจากลอตแรกนี้ ทำให้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการว่างลง 5 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ที่เกษียณอีก 2 ตำแหน่ง และยังมีระดับอธิบดีที่ยังไม่มีครม.แทนอีก 2 ตำแหน่ง คืออธิบดีกรมหม่อนไหม และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยังแถมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำกรุงบรัสเซลส์ **ชุมเจษฎ์ กาญจนเกษร** อีก 1 ตำแหน่ง ที่จะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง

คนที่อยู่ในตำแหน่ง ณ ปัจจุบันคงหนาวๆ ร้อนๆ ไปตามกัน ในขณะที่คนที่ขึ้นตำแหน่งก็มีความหวัง...แต่ถ้าการเมืองทำให้ put the wrong man on the wrong job ก็สวัสดี...กระทรวงเกษตรฯ

แก้วขยาย



แฉพาราควอต 'แบน' ยาก คนมีอำนาจตัวจริงกดปุ่มข้าราชการขวาง!



SPECIAL SCOOP

จับตา 'เฉลิมชัย ศรีอ่อน' รมว.เกษตรฯ และ ปชป. ไม่ 'แบน' สารพิษ 3 ชนิด 'พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส' อ้างต้องฟังทุกฝ่าย มั่นใจ ส.ส.พรรคมีข้อมูลชัดเจน ส่วน รมช.เกษตรฯ อาจได้แค่เสนอแบน ระบุผู้มีอำนาจตัวจริง จะกดปุ่ม 5 ข้าราชการขวางเหมือนยุคบักตู 1 มีเพียง 'อธิบดีกรมปศุสัตว์' เท่านั้นเสนอให้ 'แบน' เพราะพิษพาราควอตทำให้ 'วัว-ควาย' และสัตว์กินหญ้าต้องตาย แต่สุดท้ายถูกใบสั่งให้ค้ำนในรอบต่อมา ขณะที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เบียดโรดต่างๆ ที่เกิดจากสารพิษ 3 ชนิด และกินอะไรก็เสี่ยง ด้าน 'วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ' ยัน 51 ประเทศแบนแล้ว

ปัญหาสารพิษ 3 ชนิด 'พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส' ที่ 700 องค์การภาคประชาสังคม ออกมาเรียกร้องให้มีการแบน โดยเฉพาะการออกมากลื่อนไหวให้ข้อมูลของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนที่จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศต้องตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยดังกล่าว

ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมายังไม่สามารถจะ 'แบน' สารพิษทั้ง 3 ชนิดนี้ได้ และดูเหมือนสังคมกำลังจะสิ้นหวังที่จะแบนสารพิษเหล่านี้?

เพราะในยุคของรัฐบาลบักตู 2 ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็เริ่มมีเสียงร่ำลือในกระทรวงเกษตรฯ และพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแล้วว่า จะไม่มีการ 'แบน' แน่แน่นอน

ทั้งที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน สนับสนุนยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งวันนี้ต้องเผชิญพิษร้ายจากสารพิษดังกล่าว รวมไปถึง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทย ที่เข้ามากำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารพิษ โดยตรงก็ประกาศแล้วว่า จะยกเลิกภายในปี 2562

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ในทางการเมือง แม้จะมีการแบ่งกรมต่างๆ ให้พรรคร่วมกำกับดูแลแล้วก็ตาม แต่ในแนวทางปฏิบัติหากเป็นเรื่องนโยบายเช่นเรื่องของการจะยกเลิกหรือไม่? ในการนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ต้องเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการฯ จะมีความเห็นเป็นเช่นไร

“การจะตัดสินใจเลิกนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด จะต้องต้องมีข้อมูลชัดเจนว่าจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนโดยรวม ไม่ควรอิงข้อมูลฝ่ายเดียวที่ต้องการให้แบน ข้าราชการก็ต้องนำเสนอข้อมูลกันมา ส.ส.ของพรรคในพื้นที่เขาก็มีข้อมูลชัดเจนเรื่องนี้ อยู่แล้ว ทุกอย่างต้องนำมาประเมินผลแล้วจึงตัดสินใจออกไปบนผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ”

ด้าน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) บอกว่าประเทศไทยปล่อยให้สารพิษ 3 ชนิดเข้ามาขายได้เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีรายได้เป็นล้านล้าน ทำให้คนมีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กันเยอะ ทั้งที่รู้ว่าสารเคมีกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพราะไปสะสมอยู่ในชั้นดินทับถมกันเป็นเวลานานๆ เมื่อปลูกต้นไม้ หรือพืชต่างๆ ลงในดินก็จะมีสารพิษเหล่านี้ผสมมาอยู่แล้ว ส่วนเกษตรกรที่ไปสัมผัสโดยตรง ก็จะมีผิวหนังพุพอง เบื่อๆ หน้าตามาก

ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีคณะกรรมการ 29 คน มาจากหน่วยงานรัฐ 19 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน ผลปรากฏว่าที่มาจากกระทรวงเกษตรฯ 5 คนนั้นมีเพียง 1 คน คือ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพียงคนเดียว ที่มีความเห็นให้แบนสารพิษดังกล่าว

“พวกเราแปลกใจมากที่อธิบดีปศุสัตว์มีความเห็นแบนสารพิษ แต่ก็พบว่าเกิดจากอธิบดีมีข้อมูล วัช ควาย ไปกินหญ้าต้องล้มตายลงไปเพราะในดินนั้นมีสารพิษสะสม เมื่อสัตว์ไปกินหญ้าก็ได้รับสารเคมีไปด้วย ก็เป็นหลักฐานชัดว่าสารพิษพวกนี้มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในระยะยาวด้วย”

อย่างไรก็ดี ชาวที่ปรากฏออกสู่สังคม จะพบว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ 4-5 คนที่คัดค้านไม่ให้มีการแบนสารพิษนั้นจริงๆ แล้วต้องหันไปมอง ‘คนที่อยู่เบื้องหลัง’ คำสั่งให้ข้าราชการต้องปฏิบัติตามด้วย จะดีเทียบแต่ว่าข้าราชการกลุ่มนี้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ถูกต้องเสียทีเดียว

“ในยุคนักตุ๋น 1 อธิบดีที่หนึ่งเป็นกรรมการถูกเรียกไปพบและให้นโยบายไปชัดเจน ที่จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังต้องเปลี่ยนเป็นคัดค้านไม่ให้มีการแบน แบบนี้

แปลว่าจะไป ต้องไปดูใครมีอำนาจชัดเจนที่จะสั่งให้ข้าราชการหันซ้ายหันขวาได้”

ต้องไม่ลืมว่ากระทรวงเกษตรฯ จะมีบทบาทเรื่องการนำเข้าสารพิษ เพราะบอร์ดวัตถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม จะพิจารณาว่าเป็นวัตถุอันตรายขนาดไหน แต่การอนุญาตนำเข้าอยู่ที่กรมวิชาการเกษตร และทั้งหมดจึงอยู่ที่ รมว.เกษตรฯ จะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร

“ไม่ว่าเราจะบริโภคอะไร ก็มีโอกาสรับสารพิษได้เช่นกัน แต่จะเป็นปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายได้หรือไม่เท่านั้นจริงๆ แล้ว พาราควอด 51 ประเทศแบนกันแล้ว ส่วนไกลโฟเซต ศาลอเมริกาตัดสินหลายคดีว่าก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งสารพิษทั้ง 2 ตัวจะตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมพวกสัตว์ที่อาศัยในน้ำ เช่น ปู ปลา หอย และในอาหารแม้จะไม่ได้ดีในพืช แต่เมื่อฉีดในดินก็จะติดและปนเปื้อนได้เช่นกัน ส่วนคลอรีไพริฟอสทั่วโลกยืนยันหมดแล้วว่า มีผลกระทบต่อสมอง” นายวิฑูรย์ ระบุ

ขณะที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา กล่าวว่า ได้ศึกษาข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาจึงรู้ว่า พาราควอดเป็นยาพิษที่ร้ายแรง เมื่อเข้าไปในผิวหนังที่มีแผล ก็จะสามารถเข้าสู่เส้นเลือดได้ หรือกรณีไม่มีแผล ก็สามารถซึมเข้าไปทางเนื้ออ่อนคือ ทางเยื่อหุ้ม เยื่อบุปาก บริเวณง่ามก้น หรือบริเวณอวัยวะเพศ

“เคยมีผู้หญิงคนหนึ่ง ใช้กระบวยตักน้ำที่มีคราบพาราควอดอยู่ แล้วนำไปล้างกัน ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงๆ”

อีกทั้งพาราควอด เมื่อปะปนอยู่ในน้ำและเมื่อน้ำไหลออกมาจากเรือสวนไร่นา หากเดินย่ำน้ำก็ทำให้เกิดปัญหาต่อผิวหนังได้ มีอาการปวดแสบปวดร้อน มีตุ่มน้ำใสๆ มีการติดเชื้อเกิดขึ้น หนองน้ำ เนื้อเน่า จนกินถึงเนื้อ กล้ามเนื้อ หลังจากนั้นก็มีแบคทีเรียเข้าไปต่อ และลูกกลมเข้าไปในกระแสเลือดจนทำให้เกิดการช็อกเป็นอันตรายได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่วงการแพทย์ให้ความสนใจมาก

ส่วนที่มีกรพุดกันว่าพาราควอดสามารถดูดซับหรือทำลายพิษได้ โดยพื้นดินนั้น ประเด็นนี้เป็นความจริงแค่ส่วนหนึ่ง เพราะดินของประเทศไทยเวลานี้ไม่ไหวแล้ว และดูดซับพาราควอดไม่ได้จึงมีการคายสารพิษออกมาซึ่งข้อมูลนี้มีหลักฐานการศึกษาจาก ม.นเรศวร ชัดเจน

“ที่ว่าพาราควอดมันจะจับกับตะกอนดินต่างๆ ได้ แต่ในที่สุดก็จะไหลลงในรูดิน และก็ถูกดูดซึมในต้นไม้ ในราก และแพร่เข้าไปในดิน ใบ ดอก ผล ก็เอามาให้พวกเรากิน”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ บอกอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปข้อมูลให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2560, 2561 และ 2562 ปรากฏการณ์เหล่านี้ระบาดขึ้นมา โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากบางจังหวัด และลูกกลมไปที่ภาคเหนือ ซึ่งลักษณะโรคที่ระบาดตรงกับปริมาณของสารเคมีที่ใช้เข้มข้น และความผิดปกติ หรือความรุนแรงก็แปรตามความเข้มข้นของสารเคมี และ สปสช.ก็มีการสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ละปีเป็นหลักร้อย และ 3 ปีที่ผ่านมาตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นพันราย

“ผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลมีอีกจำนวนมาก ที่สำคัญต้องตัดขาทั้งและที่เป็นแผลที่แขน ที่มือก็ต้องถูกตัดทิ้ง”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ แสดงความเจ็บปวดต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบอกว่ารู้สึกสมเพชมากที่ประเทศไทยปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ขึ้น เพราะไม่ได้เกิดขึ้นจากการล้มล้างที่ทันใด แต่ส่งผลกระทบต่อในระยะถัดมา ซึ่งสารพิษเหล่านี้ไปปะปนในน้ำ เข้าไปปะปนในอาหาร ในพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ในนา หรือสัตว์น้ำต่างๆ

.. “จากการศึกษานำประปรายในจังหวัดต่างๆ น้ำในเขื่อน ปลาใน

แม่น้ำต่างๆ ปลาที่จับหน้าเขื่อนอุบลรัตน์ หน้าเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณสารเหล่านี้เข้มข้นเกินกว่าค่ามาตรฐาน”

ที่สำคัญกลไกของพาราควอต เมื่อเข้าไปทำลายร่างกายแล้วสามารถทำลายอวัยวะต่างๆ ได้หมดซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคที่สารเคมีสะสม ล้วนเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่โรคไต มะเร็ง โรคตับ และเมื่อไตไม่ดี ตับไม่ดี จะส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก อีกทั้งทำให้เกิดโรคทางสมองที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสารพิษเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการก่อโรคพาร์กินสัน และอัลไซเมอร์ ที่มีผลมาจากการสูดดม

“สิ่งที่พูดมีผลการศึกษาชัดเจน ซึ่งขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ หรือหลายประเทศ ใช้พาราควอตเป็นโมเดลในการศึกษาหาวิธีการรักษาโรคพาร์กินสัน”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ บอกด้วยว่า การออกมาเปิดเผยความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นจากการใช้สารเคมีเหล่านี้ทำให้ตัวอาจารย์ และอีกหลายๆ คนถูกขบวนการข่มขู่เพราะต้องการปิดปาก ซึ่งการข่มขู่ทำร้าย มีทั้งในเฟซบุ๊ก ทางโทรศัพท์ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และล่าสุดมีการทำจดหมายถึงตัวอาจารย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาฯ ว่าให้บอกมาว่ามีหลักฐานอะไร ที่พิสูจน์ว่าสารเคมีดังกล่าวมีอันตรายต่อสุขภาพ

“ก็ตอบไปว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ปรากฏก่อนหน้าวันที่ 23 พ.ค. 2561 ที่พวกเราทุกคน นักวิชาการมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รวบรวมหลักฐานเป็นสมุดปกขาว ส่งให้รัฐบาลบิกทู 1 ไปแล้ว”

ดังนั้น การเคลื่อนไหวเพื่อ 'แบน' สารพิษทั้ง 3 ชนิด ของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ และองค์กรต่างๆ เพื่อปกป้องสุขภาพและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศจะสำเร็จได้หรือไม่? จึงอยู่ที่ประชาชนทุกคนจะตระหนักและหันมาร่วมมือกันต่อต้านกลุ่มทุน นักการเมือง และข้าราชการที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งกำลังเดินหน้าเพื่อไม่ให้มีการแบนสารเคมีดังกล่าว? .

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14004

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 15.25 Ad Value: 19,062.50

PRValue (x3): 57,187.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: มอบนโยบายปี'2563

■ มอบนโยบายปี'2563 ■



ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมเยี่ยมชมผลดำเนินงานภาพรวมของส.ป.ก. และผลขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการจากทั่วประเทศ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้

'ธรรมนัส' ถกคณะอนุช้บเคลื่อนด้านน้ำ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2562 มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ชุดใหม่ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ หรือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญชุดใหม่ ที่มี ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการชุดเดิม รวมทั้งประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ กนช.ไปแล้ว จำนวน 19 โครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กลั่นกรองโครงการที่มีความพร้อมก่อนนำเสนอที่ประชุม กนช. ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 12 กันยายน เช่น โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) จำนวน

6 โครงการ, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาพรหมมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ของกรุงเทพฯ เป็นต้น นายสมเกียรติกล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการที่ผ่านมติ กนช. 19 โครงการ วงเงินรวม 103,470 ล้านบาท ระยะดำเนินการปี 2562-2565 แบ่งออกเป็น โครงการที่ผ่านมติ ครม.แล้วจำนวน 16 โครงการ โดยได้รับงบประมาณแล้ว 9 โครงการ และอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณอีก 7 โครงการ นอกจากนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติดำเนินโครงการ อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ 2 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร หรือคลองผันน้ำคลองชุมพร ระยะ 2 และโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย เมื่อดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญทั้ง 19 โครงการ แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 1,110 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 924,000 ไร่

“สุริยะ” มอบกพร.เตรียมพร้อมวัสดุดิบแร่ รองรับการค้าก่อสร้างบีกโปรเจกต์ใน “อีอีซี”

ผู้จัดการรายวัน360° - “สุริยะ” รุดมอบนโยบาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เร่งเตรียมพร้อมวัสดุดิบแร่ โดยเฉพาะ หินก่อสร้างรองรับการพัฒนาเกาะโปรเจกต์ในพื้นที่อีอีซีหลังพบความต้องการพุ่ง 100 ล้านตันต่อปี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ว่า ได้กระชับให้ กพร.เตรียมความพร้อมวัสดุดิบแร่ แหล่งแร่ โดยเฉพาะกลุ่มแร่ หินก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งถนน สนามบิน รถไฟ ฯลฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากพบว่าความต้องการช่วง 5 ปีข้างหน้าของหินก่อสร้างในอีอีซีจะมีไม่น้อยกว่า 100 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันภาพรวมทั้งประเทศมีความต้องการหินก่อสร้างอยู่แล้ว 120 ล้านตันต่อปี

นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายให้ กพร. ทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการแร่ภาพรวม โดยประเมินแหล่งแร่ในประเทศ เทียบกับความต้องการใช้ในอนาคต และแนวโน้มการลงทุนของผู้ประกอบการ หากแหล่งแร่ในประเทศไม่เพียงพอควรหาวัสดุทดแทน อาทิ การรีไซเคิล จากของเสียที่มีแร่เป็นส่วนผสม ขณะเดียวกัน

ก็ได้เน้นย้ำให้การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นไปตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

อย่างไรก็ตามกรณี บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเตดเต็ด ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาติ ครอบคลุม 3 จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอยุติข้อพิพาท ขณะนี้ยังรอการประสานจากคิงส์เกต คาดว่าเดือนกันยายนนี้ จะมีความชัดเจนก่อนจะมีการขึ้นศาลวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกพร. กล่าวว่า ได้เสนอนายสุริยะปลดล็อกการลงทุนกิจการเหมืองแร่ในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนใหม่ประมาณ 50 แปลง ส่วนใหญ่เป็นกิจการเหมืองหิน กระจายทั่วประเทศ เพราะกฎหมายของ ส.ป.ก.ห้ามทำกิจการอื่น นอกจากการเกษตร โดยนายสุริยะจะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผ่อนปรนให้เกิดการลงทุนเหมืองแร่ในส.ป.ก.ต่อไป ส่วนกิจการเหมืองที่เปิดดำเนินการประมาณ 30 แปลงในพื้นที่ ส.ป.ก. ปัจจุบันมี 44 คู่มครองอยู่ จึงสามารถดำเนินการกิจการได้จนสิ้นอายุประทานบัตร.



มอบนโยบายปี 2563 ● ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมกับเยี่ยมชมผลการดำเนินงานภาพรวมของ ส.ป.ก. และผลการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ส.ป.ก. จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้

ความหวังเกษตรกรคนเลี้ยงไก่ไข่

👁️ พีรชา พัฒนวิชาญ

การทำมาหากินของคนเลี้ยงไก่ไข่ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานับว่ายากลำบาก ต้องขายไข่ไก่ต่ำกว่าต้นทุนต่อเนื่องกันหลายปี เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวได้ก็ในปีที่ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำของไข่ไก่อย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อนโยบายการสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้เกษตรกรอยู่ได้และผู้บริโภคไม่เดือดร้อนและการที่เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาจากพรรคประชาธิปไตยด้วยกันก็เชื่อว่าจะก่อให้เกิดสมดุลทำให้อุปสงค์-อุปทานไข่ไก่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บอบช้ำกับภาวะขาดทุนยาวนานมากกว่า 2 ปี และมีเกษตรกรรายย่อยหลายรายต้องหมดเนื้อหมดตัว ตลอดจนเลิกเลี้ยงไก่ไข่ไปเป็นจำนวนมาก เกษตรกรส่วนที่เหลืออยู่ก็เพิ่งลืมตาอ้าปากได้จากการแก้ปัญหาของเอ็กบอร์ดและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันราคาขายขยับมาที่ฟองละ 3.00 บาท จากต้นทุนฟองละ 2.88 บาท แต่เกษตรกรก็ยังไม่ได้ทุนที่ขาดไปตลอด 2 ปีกว่า และยังคงเคลียร์หนี้สะสมที่เกิดจากการขาดทุนอีกไม่น้อย

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ เอ็กบอร์ด (Egg Board) เป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาโดยรวมมือกับภาคเอกชน ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และเกษตรกรทั่วประเทศ วางแผนบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานของไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สมดุลเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาหยุดเลือดไหลให้คนเลี้ยงไก่อยู่ได้ โดยมีมาตรการต่างๆที่นำมาใช้ลดปริมาณไข่ที่เกินความต้องการบริโภคมีตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว อาทิ การปลดแม่ไก่ยืนกรง การลดการนำเข้าปุย้าและพ่อแม่พันธุ์ หรือการขอความร่วมมือให้เกษตรกรส่งออกไข่ไปยังต่าง



ประเทศเพื่อระบายไข่ ลดปริมาณไข่สะสม ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ปรับตัวขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคาไข่ไก่ลดลงปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 บาท เดือนพฤษภาคม 2562 ราคาฟองละ 2.74 บาท เดือนมิถุนายน 2562 ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท กระทั่งปัจจุบันที่ฟองละ 3.00 บาท นับเป็นความสำเร็จในการช่วยเกษตรกรยกระดับราคาไข่ให้ขยับขึ้นพ้นเส้นต้นทุนของเกษตรกร ช่วยผู้เลี้ยงให้พ้นภาวะขาดทุนและยังคงเป็นราคาสำหรับผู้บริโภคไม่เดือดร้อนเพราะปริมาณไม่ได้น้อยกว่าความต้องการบริโภค

แต่กว่ามาตรการต่างๆจะส่งผล ก็มีอุปสรรคในระหว่างทางเหมือนกัน อาทิ การลักลอบเคลื่อนย้ายไข่จากภาคกลางไปตีพิมพ์ขายยังภาคใต้ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงภาคใต้ต้องเดือดร้อน จากการที่ระดับราคาไม่ขยับเหมือนภาคอื่นๆทำให้รัฐต้องเอาจริงและเข้มงวดจนอาจสร้างความขัดเคืองแก่พ่อค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมดังกล่าวบ้าง แต่ในที่สุดก็ช่วยให้เกษตรกรภาคใต้ได้รับความเป็นธรรม

ตามมาเป็นภาคสุดท้าย สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นจากการบริหารจัดการของเอ็กบอร์ด นอกจากนี้ในบางเทศกาลอย่างเทศกาลกินเจก็จะเป็นช่วงที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่ลดลง 15-20% ทุกปีไม่ว่าจะราคาสูงหรือราคาต่ำ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องรักษาสมดุลในช่วงกินเจโดยระบายไข่ส่วนเกินซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นประจำทุกปี เข้าเนื้อกันทุกปีเช่นกัน เพราะการส่งออกมักส่งออกในราคาต่ำกว่าต้นทุน

“ไข่ไก่” เป็นอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารอันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย เป็นโปรตีนราคาถูกที่สุดที่รัฐและทุกฝ่ายควรส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยได้บริโภค และควรหลีกเลี่ยงในการดองไข่ไก่เข้ามาโยงโยกับการเมือง คงได้แต่ฝากสองรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปไตยให้ช่วยดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ยังคงอยู่คู่เกษตรกรไทยไปได้ตราบนานเท่านาน ... เมื่อไข่ไก่เข้าสู่ภาวะสมดุล ผู้บริโภคก็จะซื้อไข่ไก่ได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ... หากเมื่อใดที่ราคาไข่ไก่สูงเกินไป กลไกตลาดก็จะทำงานเองครับ

“สุริยะ”สั่งหาแหล่งแร่หินรับก่อสร้างอีอีซี กพร.ได้ที่ขงปลดล็อกที่ส.ป.ก.ทำเหมือง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) ว่า ได้กำกับให้ กพร.เตรียมความพร้อมวัตถุดิบแร่แหล่งแร่เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยเฉพาะกลุ่มแร่หินก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งถนนท่าเรือสนามบินรถไฟและอาคารโรงงานอาคารที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยจากการประเมินร่วมกันระหว่าง กพร.กับอีอีซี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หารือกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าในระยะ 5 ปีข้างหน้าของการพัฒนาโครงการอีอีซี จะมีความต้องการใช้หินก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 100 ล้านตันต่อปีเพิ่มจากปริมาณการใช้หินก่อสร้างทั่วประเทศ 120 ล้านตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าเฉพาะวัตถุดิบอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท และยังมีมูลค่าเศรษฐกิจด้านอื่นตามมา อาทิ การจ้างงาน

นายสุริยะกล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ กพร.ไปประเมินแหล่งแร่ในประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้ในอนาคตและแนวโน้มการลงทุนของผู้ประกอบการ หากแหล่งแร่ในประเทศไม่เพียงพอควรหาวัตถุดิบทดแทน อาทิ การรีไซเคิลจากของเสียที่มีแร่เป็นส่วนผสม ขณะเดียวกันก็ได้เน้นย้ำให้การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นไปตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา โดยล่าสุด ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หลายจังหวัดได้เข้ามาร้องเรียนถึงความกังวลของชุมชนต่อการประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึ่งเรื่องนี้จะไปตรวจสอบแต่พบว่าความกังวลของชุมชนส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างสำหรับกรณีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ด ลิมิเต็ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาติรี ขอเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอยุติข้อพิพาท ขณะนี้ยังรอการประสานจากคิงส์เกต คาดว่าเดือน ก.ย.นี้จะมีความชัดเจนก่อนจะมีการขึ้นศาลวันที่ 18 พ.ย.นี้

ด้านนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกพร. กล่าวว่า ได้เสนอให้นายสุริยะปลดล็อกการลงทุนกิจการเหมืองแร่ในเขตพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนใหม่ 50 แปลง ส่วนใหญ่เป็นกิจการเหมืองหินกระจายทั่วประเทศเพราะกฎหมาย ส.ป.ก.ห้ามทำกิจการอื่นนอกจากการเกษตร โดยนายสุริยะจะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผ่อนปรนให้เกิดการลงทุนเหมืองแร่ใน ส.ป.ก.ต่อไป.



หนุน'สหกรณ์'เพิ่มมูลค่ายางพารา ผืนกม.ผลิต'กรวยยาง-แบริเออร์'



มณัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรี

การลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย พัทลุง สตูล และสงขลา ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “มณัญญา ไทยเศรษฐี” และคณะ เพื่อตรวจราชการในพื้นที่และติดตามการดำเนินงานตามงานกระทรวงเกษตรฯ ในการพัฒนาสหกรณ์ และใช้ขบวนการสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มมูลค่ายางพาราในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้นโยบายรัฐบาล “ตลาดนำการเกษตร”

การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสหกรณ์ในหลายจุด เริ่มจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งได้ดำเนินการแปรรูปไม้ยางสดเป็น

ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงที่ราคายางตกต่ำ โดยปัจจุบันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศส่งออกไปยังประเทศจีนปีละไม่ต่ำกว่า 4 พันใบ

จากนั้นได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางแผ่นรมควันและการแปรรูปเป็นยางอัดก้อนของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดสตูล จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายให้แก่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.ตรัง กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางธารน้ำทิพย์และพ่อค้าทั่วไปเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป อาทิ ที่นั่งที่สนามฟุตบอล ไม้กวาดยางพารา แก้วยางพารา

ดม ชาติ ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6415

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 125.17 Ad Value: 220,299.20

PRValue (x3): 660,897.60

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หนุน'สหกรณ์'เพิ่มมูลค่ายางพาราผืนกมขนาดผลัด'กรวยยาง-แบรีเออร์'



ยางรมควัน

รองเท้าฟองน้ำ เป็นต้น

“การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลศักยภาพการผลิตและแปรรูปยางพาราของสหกรณ์ เพื่อนำข้อมูลไปนำเสนอนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อจะหาแนวทางร่วมกันส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตสินค้าตามที่กระทรวงคมนาคมต้องการ เช่น กรวยยางวงบนถนน และแท่งแบรีเออร์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมได้มีแนวทางทำข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันผลักดันให้ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ารัฐบาลได้เตรียมขุดหนุนให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อแห่ง หรืออาจจะมากกว่าตามชนิดสินค้าที่ผลิต” มนูญญาก้าว

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ของรมช.เกษตรฯ ครั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ จ.พัทลุง และสตูล ได้ขอให้รมช.เกษตรฯ ช่วยเหลือจัดหาเครื่องจักรที่จะใช้ในโรงงานแปรรูปยาง ดังเก็บน้ำยาง รดขมน้ำยางสด และรถแทรกเตอร์ในสวนปาล์ม ซึ่ง รมช.เกษตรฯ กล่าวตอบรับพร้อมจะช่วยทุกสหกรณ์แต่จะต้องดูว่าสิ่งที่ขอมานั้นสหกรณ์นำไปใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ และควรมีการแบ่งปันเครื่องมือเครื่องจักรให้สหกรณ์อื่น ๆ ในพื้นที่ได้มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันกันในช่วงเวลาการสหกรณ์ด้วยกันต่อไป

หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมโรงงานผสมปุ๋ยใช้เองของสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปุ๋ยผสมตามค่าการวิเคราะห์ธาตุ

อาหารพืชในดิน และพบปะสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยสหกรณ์



กรรทียางอัดแท่ง

การเกษตรนาทวี จำกัด เป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินในราคาที่เป็นธรรม จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ขนาด 40 ตันต่อวัน จำนวน 1 เครื่อง จักรเย็บกระสอบ ต้ายคู่กึ่งอัตโนมัติ แทนจักรจำนวน 1 เครื่อง พร้อมรถโฟล์คลิฟต์ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน ซึ่งสหกรณ์ได้เริ่มให้บริการปุ๋ยผสมให้แก่สมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยจำหน่ายให้แก่สมาชิกแล้ว 612 ราย ปริมาณ 378,122 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 5,032,713 บาท ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์กระสอบละ 158 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,194,796 บาท

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6415

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

Col.Inch: 125.17 Ad Value: 220,299.20

PRValue (x3): 660,897.60

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หุ่น'สหกรณ์'เพิ่มมูลค่ายางพาราผืนกมหนาผลผลิต'กรวยยาง-แบรีเออร์'

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเงิน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจรับฝากเงิน มีมูลค่า 36,317,487.49 บาท 2.ธุรกิจสินเชื่อ มีมูลค่า 85,814,626.00 บาท 3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ รวมมูลค่า 62,580.50 บาท และ 4.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และผู้คนที่ทั่วไป มีมูลค่า 10,919,665.90 บาท

ด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิต ทางสหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมกล้วยหอมจากสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยหอมจำนวน 120 ราย มีกล้วยหอมที่พร้อมตัดส่งให้สหกรณ์จำนวน 14 ราย ปริมาณ 16 ตัน โดยสหกรณ์ได้รวบรวมผลผลิตและส่งออกภายในจังหวัดต่อไป

“การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้เพื่อให้เห็นถึงการทำงานและสภาพความเป็นอยู่จริงของเกษตรกรสมาชิกมาเพื่อเพิ่มคุณค่าในชีวิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งเมื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรแล้ว จะนำความต้องการในด้านต่างๆ กลับไปสู่กระทรวง และนำสิ่งที่เกษตรกรต้องการกลับมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป” มนูญญา กล่าวกับเกษตรกรที่มาคอยต้อนรับ

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด อ.จะนะ จ.สงขลา ในการดำเนินงานโรงงานผลิตน้ำยางข้น ซึ่งโรงงานน้ำยางข้นของสหกรณ์แห่งนี้มีศักยภาพในการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งของพื้นที่ภาคใต้ ด้วยมีปัจจัยพื้นฐานในการผลิตน้ำยางข้นที่ได้มาตรฐาน มีการติดตั้งระบบการกำจัดกลิ่นแอมโมเนียในกระบวนการแปรรูปน้ำยางพาราเป็นน้ำยางข้น พร้อมทั้งระบบน้ำในการหล่อเลี้ยงระบบการผลิตและการบำบัดน้ำที่ผ่านขบวนการผลิตน้ำยางข้นมาแล้วอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำหรับน้ำยางข้นนั้น คือน้ำยางสดที่นำมาทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยง หรือการแยกครีมเพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรัม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยงจะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากไม่เหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จึงมีการนำมาปรับสภาพเป็นน้ำยางข้นก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป อาทิ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง ที่นอนฟองน้ำ หมอนฟองน้ำ เส้นด้ายยางยืด เครื่องมือทางการแพทย์ ตุ๊กตา หน้ากาก และหุ่นต่างๆ เป็นต้น

สำหรับแนวทางในการดำเนินนโยบาย รพช. เกษตรฯ ได้ย้าว่าจะเน้นใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกสถาบันภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก ทั้งยังได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 2.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ไม่ให้มีหนี้สินพอกพูน ซึ่งจะต้องดูแลการประกอบอาชีพและรายได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสร้างอาชีพแก่สมาชิก

3.การผลิตสินค้าเกษตร สหกรณ์จะเข้าไปส่งเสริมสมาชิกให้ผลิตสินค้าคุณภาพและใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไปใช้ อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร 4.ต้องพัฒนาระบบขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นระบบสากล และ 5.สนับสนุนให้สหกรณ์รับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

● สุรัตน์ อัดตะ/suratatta0402@gmail.com ●

“

ได้มีแนวทางทำข้อตกลง เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กรวยยางวางบนถนน และแก่งแบรีเออร์ เบื้องต้นทราบว่ารัฐบาลได้เตรียมงบอุดหนุนให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อแห่ง

”

ร.10ทรงเป็นองค์ปธ. ที่ปรึกษาอนุรักษฯข้างป่าฯ

รับโครงการ ในพระบรม 'ราชูปถัมภ์'

พสกนิกรปลื้มปิติ

“ในหลวง ร.10” ดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษา โครงการอนุรักษฯข้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง พร้อมรับโครงการไว้ ♦ [อ่านต่อหน้า 16](#)

'ร.10'

□ [ต่อจากหน้า 1](#)

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขณะที่ “ราชินี” เป็นองค์ประธานกรรมการ เพราะทรงเห็นข้างมีความผูกพันกับไทยมานาน และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษฯข้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่ข้างเป็นสัตว์สำคัญ ที่ดำรงอยู่มีมานานผูกพันคู่กับผืนแผ่นดินไทยมาเป็นเวลาช้านาน และมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างยิ่ง ทั้งทางด้านการศึกษา พระมหากษัตริย์ เศรษฐกิจ สังคม และการคมนาคม ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของข้าง จึงควรที่จะต้องมีการอนุรักษฯเอา

ไว้โดยเฉพาะข้างป่า แต่จะต้องไม่ให้ราษฎรมีความเดือดร้อนจากปัญหาข้างป่า บุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎร จึงทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและข้างป่า

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับโครงการอนุรักษฯข้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษฯข้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ องค์ประธานที่ปรึกษา 1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

องค์ประธาน กรรมการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา คณะกรรมการ 1. พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการ 2. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ 3. พล.อ.อ.สกลิต์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ

4. พ.ท.สมชาย กาญจนเมธี กรรมการ 5. พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต กรรมการ 6. พล.อ.อ.อำนาจ จิระณินชัย กรรมการ 7. พล.อ.ศ.ธีระ เชียงทอง กรรมการ 8. พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง กรรมการ 9. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ 10. แม่ทัพภาคที่ 1 กรรมการ 11. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 กรรมการ 12. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ 13. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 14. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 15. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม กรรมการ 16. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 17. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 18. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 19. อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการ 20. อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ 21. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

22. อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรรมการ 23. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ 24. นางรอยบุญ รัชมีเทศ กรรมการ 25. นายรอยล จิตรดอน กรรมการ 26. พล.อ.ศ.จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการ 27. ท่านผู้หญิงระกานาละชาต กรรมการ 28. ท่านผู้หญิงจำลอง แวพพานิช กรรมการ 29. นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการ 30. น.อ.พงษ์ศักดิ์ นนทศิริ กรรมการ 31. พ.ต.ชัยพัชร ชัยรัตนศักดิ์ กรรมการ 32. นายพิชาน เข้มโท กรรมการ 33. คุณจันทนี ชนรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 34. นายอินทร์จันทร์ นุราพันธ์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 35. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน.